
ความสําเร็จของสายการบินเอทิฮัดจากการวางรูป

แบบการดําเนินงานแบบใหม

สายการบินเอทิฮัดกลายเป็นสายการบินที่เติบโตรุดหน าไดเร็วที่สุดในประวัติศาสตรการบิน และหน่ึงในความสําเร็จ

นัน้เกิดจากการวางรูปแบบการดําเนินงานแบบใหม มร. เจมส โฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหาร สายการ

บินเอทิฮัด แถลงในงานประชุมสุดยอด  CAPA Australia Pacific Aviation Summit ณ กรุงซิดนีย

แถลงการณของมร. โฮแกนเกิดขึ้นไมกี่วันหลังจากที่สายการบินเอทิฮัดประกาศความรวมมือครัง้ประวัติศาสตรกับ

รัฐบาลของสาธารณรัฐเซอรเบีย โดยเขาซื้อหุน 49 เปอรเซ็นตในสายการบินแอรเซอรเบียซึ่งเป็นสายการบินแหงชาติ

ที่ไดรับการปรับปรุงอัตลักษณขึ้นใหม พรอมไดสัญญาในการบริหารจัดการสายการบินเป็นเวลา 5 ปี

 

มร. โฮแกนนําเสนอโครงสรางทางธุรกิจรูปแบบใหมสําหรับการบินระดับโลกเพื่อหลีกหนีโครงสรางธุรกิจแบบดัง้เดิม

และกาวขามความเป็นพันธมิตรทางสายการบินแบบที่เคยเป็นมา กลยุทธที่ไมซํ้าใครของสายการบินแหงชาติสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตสตองการที่จะสรางขนาดของธุรกิจผานการเจริญเติบโตแบบยัง่ยืน การบินรวม และการถือครองหุน

สวนน อยในสายการบินอื่นๆ

 

“มีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาโครงสรางธุรกิจแบบดัง้เดิมและความรวมมือแบบเกากับสายการบินพันธมิตร

จะไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานในปัจจุบันอีกตอไปแลว และการสรางความเจริญรุดหน าในอุตสาหกรรม

การบินก็เป็นไปไดยากที่จะไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย” มร. โฮแกนกลาว “อนาคตที่ยัง่ยืนสําหรับธุรกิจการบิน

ทัว่โลกจําเป็นตองอาศัยวิสัยทัศนและความตัง้ใจอยางแรงกลาที่จะทําลายกรอบประเพณีและการปฏิบัติอยางที่เคย

เป็นมา”

 

มร. โฮแกนเสริมวาการจัดการธุรกิจใหไปไกลระดับโลกนัน้อยูเหนือความสามารถของสายการบินใดเพียงสายการบิน

เดียว แตจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความรวมมือระหวางสายการบินดวยกันเอง

 

“ถานับรวมการเขาถือครองหุนในสายการบินเจ็ทแอรเวยของอินเดียที่อยูระหวางการดําเนินการแลว สายการบินเอ
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ทิฮัดจะมีพันธมิตรการบินรวมทัง้หมด 6 ราย ใหบริการเที่ยวบินรวมกวา 46 เที่ยวบิน มีเครื่องบินโดยสารที่ทันสมัย

ราว 500 ลํา พรอมตอนรับอาคันตุกะผูทรงเกียรติกวา 96 ลานคน ใหเลือกเดินทางสูจุดหมายปลายทางตางๆ ไดมาก

กวา 410 แหง ใน 6 ทวีป” มร. โฮแกนเพิ่มเติม

 

“ความรวมมือรวมกันระหวางสายการบินจะรวมถึงการจัดหาทรัพยสิน บริการ และอุปกรณรวมกัน เชน เครื่องบิน

โดยสาร เครื่องยนต เชื้อเพลิง และประกันภัย ตลอดจนความรวมมือในประเด็นการดูแลรักษา การอบรมพนักงาน

และกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยสิ่งเหลาน้ีจะชวยลดตนทุนใหกับทุกฝ าย น่ีเป็นความคุณคาที่ไดจากการเป็น

พันธมิตรรวมกัน และผมเชื่อมัน่วาน่ีเป็นสิ่งที่ควรจะดําเนินตอไป” มร. โฮแกนชี้แจง

 

“สายการบินเอทิฮัดรูสึกยินดีเป็นอยางยิ่งที่ไดสายการบินแอรเซอรเบียเขารวมเป็นหน่ึงในพันธมิตรของเรา และหวัง

วาการลงทุนเพื่อถือครองหุนในสายการบินเจ็ทแอรเวยของอินเดียที่อยูระหวางดําเนินการจะไดรับการอนุมัติอยาง

เป็นทางการในขัน้ตอนสุดทายเร็วๆ น้ี”

 

ในสวนของสิ่งที่สายการบินจะตองทําเพื่อสรางหลักประกันใหกับอนาคตของตัวเองนัน้ มร. โฮแกนอธิบายวา การ

เปลี่ยนแปลงกวางๆ ถูกกําหนดโดยรัฐบาลและหนวยงานกํากับดูแลเพื่อใหสายการบินปฏิบัติตาม โดยจะรวมถึงกฎ

ระเบียบแรงงาน การปฏิรูปการจัดการนานฟ า นวัตกรรมเทคโนโลยี การเพิ่มการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานใหมาก

ขึ้น และการทํางานรวมกันกับอุตสาหกรรมการบิน

 

เขากลาววาปัญหาหน่ึงที่สําคัญและตอเน่ืองสําหรับอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศคือ การเขาใชบริการที่ทา

อากาศยานหลักตางๆที่ถูกจํากัด ซึ่งตอนน้ีหลายแหงใหบริการเต็มกําลังความจุสูงสุดและไมสามารถขยายพื้นที่ออก

ไปไดหรือหากทําไดก็จะตองใชเวลาหลายปี

 

มร. โฮแกนกลาววาทางเลือกหน่ึงที่ควรพิจารณาคือการลดเสียงรบกวนในสนามบิน ซึ่งวิธีดังกลาวไดรับการกลาวถึง

เมื่อกวา 50 ปีที่แลว เพื่อลดเสียงรบกวนจากเครื่องบินในยุค 1950 (พ.ศ. 2493-2503) รวมทัง้เครื่องบินโบอิง้ 707s

เครื่องบิน DC-8s และเครื่องบิน VC10s อยางไรก็ตาม ในสมัยนัน้ หนวยงานกํากับดูแลไมเห็นดวยตอการพิจารณา

ใหสายการบินลงทุนกวาพันลานเหรียญสหรัฐเพื่อใหไดมาซึ่งเครื่องบินที่มีเสียงรบกวนและมลพิษตํ่าอยางเชนเครื่อง

บินแอรบัส A380s และโบอิง้ 787s ในปัจจุบันซึ่งยังคงระดับของเสียงรบกวนใหเป็นเชนเดิมเหมือนกับเครื่องบิน

ลําแรกๆ “บางที การบรรเทาความแออัดที่สนามบิน เครื่องบินรุนถัดไปควรจะตองเป็นเครื่องบินที่มีเสียงรบกวน



ตํ่าเพื่อหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดเสียงรบกวน ” มร. โฮแกนเสนอ


